



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โทรศัพท์ ๐๒-๑๕๘-๐๓๔๒ โทรสาร ๐๒-๑๕๘-๐๓๒๓
ที่ กฟก.๐๑๐๐(คอง)/ว.๐๐๔ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดแนวทางการดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง

ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกาศเรื่องกระบวนการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามประกาศลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบกับสำนักงานได้มีคำสั่งที่ ๕๗๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะทำงานออกข้อสอบและแนวทางการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ดังต่อไปนี้

๑. ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ดำเนินการตรวจข้อสอบข้อเขียนตามเฉลยที่คณะทำงานออกข้อสอบและแนวทางการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างกำหนด

๒. ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ดำเนินการดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบข้อเขียนผ่านทางเว็บเมลล์สำนักงานของประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชุดนั้นๆ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ หลังเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓. ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ดำเนินการสอบปฏิบัติขั้บรณนต์ โดยให้ทดสอบขั้บรณนต์จริง

๔. ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ดำเนินการรวบรวมผลคะแนนการสอบข้อเขียนและผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์ ส่งมายังส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการผ่านทาง E-mail : hr.frd@hotmail.com ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ให้คณะกรรมการลงนามในเอกสารทุกท่าน

๕. ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง ดำเนินการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบและประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างฉบับจริง มายังส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยถือการประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางทิพรัตน์ สังข์มรินทร์)

หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานออกข้อสอบและแนวทางการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง